

OCB tiên phong ứng dụng giải pháp dữ liệu số Oracle Exadata Cloud at Customer tại Việt Nam

07:14 13/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Mới đây, lễ ký kết giữa OCB và Tập đoàn FPT đã chính thức khởi động “Dự án hiện đại hoá nền tảng phân tích dữ liệu với Oracle ExaC@C Database 23ai” và được ví là một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của ngân hàng.

Được biết, Oracle Exadata Cloud at Customer của Oracle (ExaC@C) hiện đang là giải pháp tiên tiến nhất của nền tảng cơ sở dữ liệu trên thế giới. Với ưu điểm được đặt ngay tại trung tâm dữ liệu của khách hàng, giúp rút ngắn thời gian triển khai, sử dụng tài nguyên linh hoạt, hiệu suất cao, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin và tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe của nhiều tổ chức.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu Oracle 23ai được tích hợp trong ExaC@C giúp đơn giản hóa quá trình sử dụng AI, nhanh chóng áp dụng AI vào việc phân tích dữ liệu cũng như tự động hóa quy trình quản lý và vận hành hệ thống CNTT.

OCB đã quyết định lựa chọn giải pháp này nhằm xây dựng nền tảng chủ lực, phục vụ cho hoạt động quản trị và điều hành của ngân hàng. Giải pháp này không chỉ giúp hiện đại hóa hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu tập trung của OCB mà còn hỗ trợ chiến lược kinh doanh dựa trên dữ liệu, tối ưu hóa khả năng phân tích, dự đoán và đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và hiệu quả.



OCB và Tập đoàn FPT cùng ký kết triển khai giải pháp Oracle Exadata Cloud at Customer - một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của ngân hàng.

“Hiện nay, OCB có danh mục khách hàng rất lớn trong khi nhiều dữ liệu vẫn còn nằm rải rác ở các phòng ban nghiệp vụ khác nhau. Do đó, chúng tôi đã hợp tác cùng Tập đoàn FPT triển khai dự án hiện đại hóa nền tảng phân tích dữ liệu dựa trên công nghệ tiên tiến của Oracle. Với dự án này, OCB hướng tới mục tiêu tập trung dữ liệu lại thành một nguồn duy nhất phục vụ việc phân tích dữ liệu toàn trình, giúp OCB hiểu rõ hơn về thị trường, về nhu cầu khách hàng, nâng cao khả năng quản lý rủi ro và gia tăng sự cạnh tranh dựa trên dữ liệu. Hiện tại, đây cũng là dự án tiên phong tại Việt Nam triển khai giải pháp ExaC@C tích hợp dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây phiên bản 23ai mới nhất. Chúng tôi tin rằng, sự hợp tác này sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của OCB, hướng tới xây dựng một nền tảng quản trị và phân tích dữ liệu tối ưu, chuyên sâu, mang đến những đột phá lớn trong hoạt động và chất lượng dịch vụ của ngân hàng”, ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc OCB phát biểu tại sự kiện.

Đại diện cho đơn vị đối tác triển khai, ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc FPT IS cho biết: “Với thế mạnh công nghệ trong mảng dữ liệu cùng kinh nghiệm am hiểu bài toán chuyển đổi số trong ngành tài chính - ngân hàng, FPT tự hào và vinh dự khi được OCB tin tưởng bắt tay dự án

trọng điểm ExaC@C tích hợp dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây phiên bản 23ai đầu tiên ở Việt Nam. Giải pháp này sẽ giúp OCB tích hợp và quản lý dữ liệu hiệu quả, tối ưu hóa khả năng phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu, đồng thời hỗ trợ chiến lược kinh doanh dài hạn. FPT cam kết mang đến sự hỗ trợ toàn diện để dự án đạt thành công vượt mong đợi, tạo dấu ấn quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của OCB và ngành tài chính – ngân hàng tại Việt Nam.

Với sự quyết tâm của lãnh đạo OCB, kinh nghiệm triển khai thực tiễn của FPT, kết hợp với nền tảng công nghệ tiên tiến từ Oracle hứa hẹn sẽ mang đến thành công cho dự án. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trên hành trình chuyển đổi số của OCB hướng tới xây dựng một nền tảng quản trị và phân tích dữ liệu toàn diện, chuyên sâu, được hỗ trợ bởi AI giúp ngân hàng gia tăng lợi thế cạnh tranh dựa trên dữ liệu và mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Trước đó, OCB và FPT cũng đã đồng hành hợp tác qua hàng loạt dự án công nghệ trọng điểm như: triển khai Phần mềm Quản lý nhân sự và trao chứng chỉ PCI DSS về bảo mật thông tin thẻ thanh toán cho ngân hàng OCB. Giúp OCB cải thiện công tác quản lý nhân sự cũng như các quy trình liên quan như tuyển dụng, đào tạo, thôi việc... Song song đó, phần mềm cũng hỗ trợ công tác chấm công, tính lương một cách dễ dàng và hiệu quả, nâng cao năng lực các dịch vụ thẻ đạt tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/ocb-tien-phong-ung-dung-giai-phap-du-lieu-so-oracle-exadata-cloud-at-customer-tai-viet-nam>